

รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม“ค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน”

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต

ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมจันทร์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	กรมประชาสัมพันธ์	นายสรรเสริญ เรือนงาม	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
2		นายกิตติราช หุ้เต็ม	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
3	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	นายจอมพล ภัยลี	นิติกรปฏิบัติการ
4	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	น.ส.ภวันต์ แข็งฤทธิ์	นักพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
5		น.ส.ชนากานต์ คักดีเมือง	นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
6	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	น.ส.ชลธาร ปิ่นเจริญ	นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
7		น.ส.พัชนี บัวผาย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
8		นายไกรสร แก้วพิพัฒน์	นักสังคมสงเคราะห์
9		น.ส.อรวรรณ คำสำแดง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
10		น.ส.เนาวรัตน์ วิชาสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
11		น.ส.สุพัตรา สีเสด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
12		กรมพัฒนาที่ดิน	น.ส.อรดี คงสมบูรณ์
13	กรมส่งเสริมการเกษตร	น.ส.กฤษณา บัวโรย	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
14		น.ส.ทิพย์รัตน์ ศรีแสน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
15	กรมการขนส่งทางบก	น.ส.สุภาพร ล้อมสุรวาท	นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
16		นายเต็มศักดิ์ เนียมบุญเจือ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
17		นายศักดิ์ชัย รุ่งเรือง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
18		นายฤทธิพัฒน์ มิ่งขวัญ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
19	กรมทางหลวง	น.ส.ฤกษ์ิยาพร สวนกุล	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
20		น.ส.เกตนา ทวีลาภ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
21	กรมธุรกิจพลังงาน	น.ส.กัณฑพร สิมลี	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
22		น.ส.ณธกร วิเศษศิริกานต์กุล	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
23	กรมการค้าภายใน	น.ส.วิภาวี นามกร	นักวิชาการช่วยตรวจวัดปฏิบัติการ
24	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	น.ส.ณัฐธิดา ชุมภูทอง	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
25		น.ส.ปวีริศา นาคโชติ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
26	กรมการพัฒนาชุมชน	น.ส.จงกลนี งามทรง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
27		น.ส.ศรียา ธุระหา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
28	กรมการปกครอง	พ.ต.ท.ชาติชาย สุวัชรเวช	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
29		นายกิตติพงษ์ ไชยโสตา	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
30	กรมโยธาธิการและผังเมือง	น.ส.วราภรณ์ ชุ่มรัตน์	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
31		น.ส.ศยามล สายยศ	นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
32	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	นางกรรติมา โตน้ำ	นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
33		นายอิสระพงษ์ บุญญา	นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
34		น.ส.พรพรรณ กุศลสิทธิธารถ	นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รายชื่อ	ตำแหน่ง
35	กรมบังคับคดี	น.ส.พัชรพลย์ ตันตมประศาสน์	นิติกรปฏิบัติการ
36		นายสุรัตน์ จันทร์น้ำท่วม	นิติกรปฏิบัติการ
37	กรมการจัดหางาน	นายอลงกรณ์ ต่อมแก้ว	นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
38		น.ส.ราตรี ชำนาญพงศ์	นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
39	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	นางสุภาพร ไวยัญญา	นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
40		นายदनัย สามแก้ว	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
41	สำนักงานประกันสังคม	นายตรีวัฒน์ ชมดี	นิติกรปฏิบัติการ
42		น.ส.วัลภา ทับสุวรรณ	นิติกรปฏิบัติการ
43	กรมศิลปากร	น.ส.ศนิภรฐา คุณวุฒิ	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
44		น.ส.บุรุษกร จันทนราช	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
45		นายมานิช ไชยรัตน์	เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑสถานปฏิบัติงาน
46	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	นายอภิชาติ อ่อนมี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
47	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	น.ส.เรืองอุไร จินพละ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
48		น.ส.เกตุศิริ ช่างสลัก	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
49	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	นายจักรภพ วงศ์พันธ์	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
50		นายสืบสกุล บุญมาวงศ์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
51		นายสุทัศน์ ส่งเสริม	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน